

Số: 31/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## HƯỚNG DẪN

### **Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2024**

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 19/12/2023 về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2024, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án an ninh năm 2024, cụ thể như sau:

#### **1. Nhiệm vụ công tác trọng tâm**

**1.1.** Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác THQCT, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự tại các chỉ thị, chuyên đề, thông báo chỉ đạo nghiệp vụ; các hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm của Vụ 1 và các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

**1.2.** Chủ động phối hợp, quản lý chặt chẽ tình hình vi phạm, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm khác thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan an ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ an ninh; xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng THQCT trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Coi trọng chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc. Tham mưu với cấp ủy địa phương giải quyết các vụ án, vụ việc có đối tượng là cán bộ, đảng viên và các trường hợp khác theo đúng quy định của Đảng và pháp luật.

**1.3.** Bảo đảm việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng pháp luật; thực hiện báo cáo chuyên đề "*Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố*" đúng nội dung, thời hạn quy định. Chú trọng phát hiện, tổng hợp vi phạm để kiến nghị khắc phục và kiến nghị phòng ngừa.

#### **2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử**

##### **2.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm**

Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là nguồn tin do các đơn vị nghiệp vụ an ninh tiếp nhận, thụ lý giải quyết. Kiên quyết không thụ lý nguồn tin không rõ dấu hiệu của tội phạm, không đúng



thẩm quyền. Trường hợp thụ lý, quyết định giải quyết không có căn cứ, không đúng quy định của pháp luật, thì yêu cầu hoặc ra quyết định hủy bỏ; chống hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế và ngược lại; hạn chế việc thụ lý nguồn tin sau đó ra quyết định không khởi tố hoặc tạm đình chỉ giải quyết.

Chủ động, kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh ngay từ khi thụ lý nguồn tin về tội phạm; tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh. Kiểm sát chặt chẽ các quyết định giải quyết nguồn tin, bảo đảm việc xử lý có căn cứ, đúng pháp luật. Đối với nguồn tin xâm phạm an ninh quốc gia hoặc trường hợp phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, Viện kiểm sát địa phương chấp hành nghiêm việc báo cáo VKSND tối cao (Vụ 1) theo Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao) và quy định của Đảng.

## ***2.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử***

- Phối hợp với Cơ quan ANĐT nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, dư luận xã hội quan tâm. Trường hợp cần thiết hoặc theo quy định của Đảng, của Ngành, VKSND địa phương phải kịp thời báo cáo trực tiếp cấp ủy địa phương và VKSND cấp trên trước khi khởi tố, xử lý. Kiên quyết yêu cầu hoặc ra quyết định chuyển vụ án trong trường hợp Cơ quan An ninh điều tra tiến hành điều tra không đúng thẩm quyền.

- Nắm chắc tiến độ, kết quả điều tra để chủ động đề ra yêu cầu điều tra. Tăng cường tham gia các hoạt động khám xét, đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra, hỏi cung, lấy lời khai,...bảo đảm việc hỏi cung bị can có ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định. Quá trình giải quyết vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, phải làm rõ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội; tổ chức, cá nhân chỉ đạo, cung cấp tiền, công cụ, phương tiện; chủ động yêu cầu, phối hợp với Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ vật chất (tài liệu, dữ liệu điện tử,...), công tác trung cầu giám định tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội; nghiên cứu kỹ hồ sơ để quyết định việc khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng, thay đổi hủy bỏ các các biện pháp ngăn chặn; không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam không có căn cứ, trái pháp luật. Quản lý chặt chẽ thời hạn điều tra, truy tố, tạm giữ, tạm giam; không để quá hạn, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm Điều 377 Bộ luật Hình sự. Đối với các vụ án có yếu tố nước ngoài, cần phối hợp, yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện đúng quy định tại các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, các quy định của pháp luật Việt Nam về việc giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài, không để xảy ra sai sót, vi phạm dẫn đến khiếu kiện. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong trường hợp cần tương trợ tư pháp; nội dung yêu cầu tương trợ tư pháp cụ thể, rõ ràng và sát với yêu cầu điều tra, giải quyết vụ án, vụ việc.

- Bảo đảm việc truy tố có căn cứ, đúng thời hạn, tội danh theo quy định của pháp luật. Cáo trạng và các văn bản pháp lý trong các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia cần ngắn gọn, tránh phân tích dài dòng, không trích dẫn nguyên văn các nội dung tài liệu chống Đảng, Nhà nước, bôi xấu lãnh tụ, nội dung tài liệu bí mật Nhà nước. Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên tiến hành hỏi cung, ghi lời khai, áp dụng các biện pháp điều tra để củng cố căn cứ truy tố; không để xảy ra sai sót xâm phạm quyền con người, quyền công dân, nhất là với các đối tượng có nhân thân đặc biệt (người nước ngoài, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo,...). Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy địa phương, lãnh đạo VKSND tối cao theo quy định.

- Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, nhất là chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; thực hiện đúng quy chế của Ngành về công tác xét xử. Trước khi xét xử các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, Viện kiểm sát chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án để chuẩn bị kỹ kế hoạch xét xử, lựa chọn thời điểm xét xử, hình thức xử kín hay công khai để đáp ứng yêu cầu pháp luật và chính trị; đồng thời, chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn và định hướng dư luận đối với các vụ án phức tạp, nhạy cảm. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động xét hỏi, tranh luận, bảo vệ quan điểm truy tố, phản biện luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, lợi dụng phiên tòa để chống Đảng, Nhà nước.

VKSND địa phương chủ động phối hợp với VKSND tối cao (Vụ 1) giải quyết tốt các vụ án do VKSND tối cao (Vụ 1) truy tố, chuyển Tòa án địa phương xét xử sơ thẩm theo Quyết định số 314/QĐ-VKSTC ngày 05/7/2018 của VKSND tối cao về phối hợp giữa VKS cấp trên và VKS cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do VKS cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và phân công cho VKS cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm. Kiểm sát viên của Vụ 1 và VKS địa phương được phân công THQCT, KSXX sơ thẩm phải xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ để phối hợp thực hiện tốt việc xét hỏi, tranh tụng, đối đáp tại phiên tòa; trước khi xét xử phải báo cáo, đề xuất mức án, sau khi xét xử có báo cáo kết quả xét xử, đề xuất việc kháng nghị.

- Quản lý tình hình, số liệu, lập hồ sơ kiểm sát đúng quy định của VKSND tối cao. Thực hiện nghiêm quy định tại khoản 5, Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, như: số hóa hồ sơ vụ án, tổng hợp chứng cứ, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy.

### **3. Chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác**

- Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo Quy chế về thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, lưu ý những yêu cầu tại Thông báo số 185/TB-VKSTC ngày 15/9/2022: Báo cáo ngay VKSND tối cao (Vụ 1) nguồn tin về tội phạm đã thụ lý và cập nhật, báo cáo việc khởi tố vụ án hình sự, truy tố, xét xử các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia (theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao); các vụ, việc có khó khăn, vướng mắc phải xin hướng dẫn hoặc báo cáo thỉnh thị (theo Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao). Hằng tháng, VKSND cấp tỉnh báo cáo đầy đủ, kịp thời số liệu các vụ án



xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án về tội phạm khác do Cơ quan ANĐT Công an cấp tỉnh thụ lý điều tra, yêu cầu *phải tách riêng tình hình tội phạm và số liệu các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia với các tội phạm khác* để Vụ 1 tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao theo yêu cầu.

- Quản lý và kiểm sát chặt chẽ các vụ việc, vụ án, bị can đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TATC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Các trường hợp đình chỉ điều tra vụ án, bị can do không phạm tội, đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự, phải thực hiện báo cáo đầy đủ về Vụ 1 để thẩm định theo đúng hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao về công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự.

- Báo cáo đầy đủ, kịp thời Chuyên đề công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố theo quy định và đề phục vụ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm. Trong Quý III và Quý IV/2024, Vụ 1 sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện chuyên đề “*Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố*” và công tác giải quyết các vụ án, vụ việc về an ninh quốc gia tại một số đơn vị VKSND địa phương.

#### 4. Tổ chức thực hiện

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về VKSND tối cao (Vụ 1) để chỉ đạo giải quyết./.

#### Nơi nhận:

- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- VKSND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Văn phòng VKSND tối cao (để theo dõi);
- Các đ/c lãnh đạo Vụ;
- Các Phòng thuộc Vụ;
- Lưu VT, Vụ 1.

**TL. VIỆN TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG  
VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ  
VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN AN NINH**



**Mai Trung Thành**